



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ โทร. 1026  
ที่ พิเศษ/2560 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560  
เรื่อง ทูล ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship  
ประจำปี 2560

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการ

เพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่ออาจารย์/บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกการรับทุน ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship ประจำปี 2560 โดยกรณารวบรวมเอกสารประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วนมา เสนอยังศูนย์ความร่วมมือนานาชาติภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เพื่อจัดทำเอกสารการเสนอชื่อผู้สมัครอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัย และผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารฉบับดังกล่าวไปยื่นพร้อมใบสมัครที่ สกอ. ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบเกี่ยวกับรายละเอียดการกรอกข้อมูล [www.icc.kmutnb.ac.th](http://www.icc.kmutnb.ac.th) → เลือกหัวข้อ News&Scholarship → เลือกหัวข้อ ทุน ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship ประจำปี 2560 ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ โทร.1026 (คุณเพ็ญพิชชา) ขอขอบพระคุณยิ่ง



(นางเพ็ญพิชชา พลชาติ เดวิส)

นักวิเทศสัมพันธ์

ที่ ศธ ๐๕๐๗(๒)/ว ๖๕๕



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เลขรับ 2103
วันที่ 15 พ.ค. 2560
เวลา 13.00 น.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี  
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๐

ศูนย์ควบคุมเอกสาร
ที่ ๘ A21
วันที่ 15 พ.ค. 2560
เวลา 14.00 น.

เรื่อง ทูล ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship ประจำปี ๒๕๖๐

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดทุน  
๒. ใบสมัครรับทุน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลออสเตรเลียภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรเลีย ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET เพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship) ประจำปี ๒๕๖๐

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความอนุเคราะห์จากท่านในการพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเข้ารับทุนดังกล่าว โดยขอให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อจัดทำเอกสารประกอบการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑. หนังสือเสนอชื่อผู้สมัครจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
๒. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่าย ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว
๓. หนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครไปทำวิจัย (acceptance letter) จากสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพในออสเตรเลียที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET
๔. หนังสือรับรองคุณสมบัติ ความรู้และความสามารถของผู้สมัคร (letter of recommendation) จากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด (ภาษาอังกฤษ)
๕. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับอุดมศึกษา (transcript of record) ทุกระดับที่สำเร็จการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
๖. รายละเอียดโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
๗. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)

รายละเอียดทุนและใบสมัครรับทุนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะปิดรับหนังสือเสนอชื่อพร้อมใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครในวันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยจะถือเอาวันที่สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (หน่วยงานรับสมัครทุน) ลงตราประทับรับเอกสารการสมัครเป็นสำคัญ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีหลักฐานครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศและจัดส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในวันที่กำหนดเท่านั้น และไม่รับพิจารณาใบสมัครที่จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และทางโทรสาร

ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจะได้รับการติดต่อโดยตรงจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และจะได้รับแจ้งให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ซึ่งจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๙.๑๕ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม วัฒนชัย (๑๘A) ชั้น ๑๘ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดทราบและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเข้ารับทุนดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ

กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๙๕

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๗๐

สำเนาเรียน ผู้ประสานงานเครือข่าย ASEAN-UNINET ของสถาบันอุดมศึกษา

